

Thờ ngọ gọ i các bọ n đọ c trọ Viọ t Nam!

Tác Giả: Nguyọ n Khọ c Phọ c

Thứ Tư:, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

Tôi khọ n thiọ t cọ u mong các bọ n đọ c trọ hỏ đọ c bọ c thọ ngọ này và tọ t cọ chúng ta, con dân nọọ c Viọ t hỏ đọ ng bên nhau trong giọ phút đọ t nọọ c đọ ng bọ đọ a nghiọ m trọ ng, cùng suy nghiọ và đọ ng lòng gọ c, tìm ra cách tọ t nhọ t, đọ i phó mọ t cách hiọ u quọ nhọ t cho sọ bình an cọ a Tọ Quọ c ta. Và ngay khi có thọ , các bọ n hỏ giúp tôi, đọ a bọ c thọ này đọ n nhọ ng ngọ i thân quen cọ a các bọ n, càng nhanh, càng đọ ng, tôi càng biọ t ọ n các bọ n!

Nguyọ n Khọ c Phọ c

Hà Nọ i, ngày 08 tháng 12 năm 2008

Bọ n đọ c trọ thân quý!

Tôi tên là Nguyọ n Khọ c Phọ c, họ i viên Họ i Nhà Văn Viọ t Nam, đỏ vọ họ u và tiọ p tọ c sáng tác tọ i Hà Nọ i. Cách đỏ đọ ng mọ t năm (ngày 08.12.2007), trọ c nhọ ng hành vi sai trái, nguy hiọ m cọ a nhà cọ m quyọ n Trung Quọ c đọ a chọ quyọ n, an ninh lãnh thọ nọọ c ta, tôi đỏ phọ i viọ t mọ t bọ c thọ ngọ gọ i các nhà văn Trung Quọ c. Mọ t năm sau, nhọ ng đọ n biọ n nói trên mọ i lúc mọ t thêm nghiọ m trọ ng, nhà cọ m quyọ n Bọ c Kinh càng có nhiọ u hành đọ ng không thọ chọ p nhọ n đọ c, đọ a ra nhọ ng đọ i hỏ c cò vọ lý, đọ ng cọ i mọ i chuọ n mọ c công pháp quọ c tọ , đọ o lý khi tuyên bọ chọ quyọ n đọ i vọ i vùng biọ n có đọ n tích khoọ ng 75% Biọ n Đọ ng. Tham vọ ng bọ t chính, bọ t họ p pháp cọ a hỏ không đọ ng lọ i ọ viọ c xâm chiọ m phi pháp Hoàng Sa, đọ a Trọ ng Sa mà còn tiọ p tọ c nhọ ng mọ u toan ngang ngọ c, trọ ng trọ n đọ i chiọ m luôn cọ vùng Tọ Chính – Vũng Mỏ và bọ n trọ ng Nam Côn Sọ n cọ a Viọ t Nam vọ n nọ m cách đọ o Họ i Nam cọ a Trung Quọ c 1000 km, bọ t chọ p chọ quyọ n không thọ chọ i cỏ a Viọ t Nam đọ i vọ i vùng biọ n này đỏ đọ c luọ t quọ c tọ và các bên liên quan công nhọ n (xin tham khọ o thêm tọ liọ u ọ TUANVIETNAM ngày 8.12.2008- Chọ quyọ n VN ọ vùng Nam Côn Sọ n, Tọ Chính, Vũng Mỏ cọ a Đọ ng Danh Huy - Lê Minh Phiọ u). Thọ t ra nhọ ng đọ n biọ n nguy hiọ m mọ i này chọ là nhọ ng biọ u hiọ n tiọ p tọ c mọ t cách lô-gic cọ a chọ nghiọ bành trọ ng và tham vọ ng bá quyọ n thâm căn cọ đọ trong đọ u óc cọ a nhà cọ m quyọ n Bọ c Kinh.

Vì thọ , hôm nay tôi phọ i viọ t thọ ngọ này, khọ n thiọ t gọ i các bọ n đọ c trọ - đọ ng bào máu thọ t cọ a mình, giỏ bọ y vọ i trách nhiọ m công dân, nhọ ng suy nghiọ nghiọ m túc, canh cánh và tâm huyọ t nhọ t cọ a mình, mọ t ngọ i bình thọ ng trong ngót trăm triọ u con dân nọọ c Viọ t đọ ng sọ ng trên Tọ Quọ c hay ọ nọọ c ngoài, rọ ng: Nhân dân Viọ t Nam vọ n chọ có mọ t nọ i khao khát thiọ t tha duy nhọ t, đọ c sọ ng bình yên, hỏ nh phúc, hỏ u nghọ và làm bọ n vọ i tọ t cọ các nọọ c lỏ ng giọ ng và các quọ c gia trên thọ giọ i, nhọ ng nhọ ng gì nhà cọ m quyọ n Trung Quọ c đỏ, đọ ng và sọ làm, đọ ng đọ a nghiọ m trọ ng, hỏ y đọ t nọ i khao khát thiọ t tha nói trên!

Thì ngữ gọi các bên để cớ Việt Nam!

Tác Giả: Nguyễn Khác Phác

Thứ Tư, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

Có một số thói quen nhiên: Muốn hiểu rõ bên chốt cửa tại ác, tham vọng bắt chính cửa các thói quen đen tối, chúng ta không còn cách nào khác là truy ngược lên, tìm gốc rễ sâu xa cửa thói quen tại ác và tham vọng nói trên!

Nội dung này càng nóng bỏng, nhức nhối trong mọi con tim Việt Nam, khi sắp tròn 30 năm ngày xảy ra sự kiện quân đội Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17. 02. 1979 - 17. 02. 2009)!

Đến đây, chúng ta lại phải đặt một vấn đề một số thói quen đau lòng và không thể chấp nhận được: Trong lịch sử hiện đại cửa đất nước, sự kiện Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979 là một trong những sự kiện để biệt và quan trọng bậc nhất, lại hầu như rất ít khi được nhắc tới dưới mọi hình thức, phương tiện thông tin, tài liệu nghiên cứu sách vở, đến các tác phẩm văn chương - nghệ thuật phản ánh đời hiện thực này. Theo tôi biết, không phải không có những công trình, tác phẩm liên quan trực tiếp hay gián tiếp, với quy mô lớn, và đa dạng như, để cập tới sự kiện lịch sử này. Vậy vì sao những công trình, tác phẩm ấy không được công bố? Ai phải chịu trách nhiệm, họ muốn gì khi chốt cửa những vấn đề? Đó không chỉ là biểu hiện ô nhiễm, hèn nhát mà còn làm yếu đi sức mạnh cửa chính nghĩa và khả năng tập hợp đoàn kết dân tộc trước nguy cơ ngoại xâm.

Ở đây, tôi chỉ đi tìm lại một vấn đề mà chưa thể trả lời và để thấy nhất, liên quan đến cái cửa nhà cửa quy định Trung Quốc vin vào để phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979.

Ngay sau khi lên nắm quyền ở Campuchia, tập đoàn Pôn Pốt được Bộ Kinh tế và Kế hoạch, cửa sự cố tình thối, và chốt cửa, cửa họ tổ chức, bày mưu tính kế, cửa vốn cao cửa họ chốt cửa tiếp huấn luyện, đã ngang nhiên xâm lược và phá hoại cửa sự yên lành cửa nhân dân ta cửa biên giới, để ngấm thối cửa hiện một chốt để diệt cửa những với chính để ngấm bào mình, tàn bạo, vô nhân đạo cửa nhốt trong lịch sử nhân loại.

Việt Nam buộc phải tiến hành các biện pháp bạo lực toàn vẹn chốt quy định lãnh thổ và cửa sự sinh mạng cửa đất nước, nhân dân mình, giáng trả bên xâm lược theo đúng công pháp và tập quán quốc tế về "quyền tự vệ chính đáng". Và lịch sử đã diễn ra theo đúng lô-gic cửa nó. Ngày tháng 7 tháng 1 năm 1979, bên dưới tình nguyện Việt Nam theo yêu cầu cửa Đảng Nhân Dân Cách Mạng Campuchia, tiến vào đất bên, góp sức cùng các lực lượng yêu nước, yêu công lý Campuchia, chốt để ngấm nạn diệt cửa những, giới phóng đất nước Chùa Tháp thoát khỏi cửa diệt vong... Và chỉ 37 ngày sau, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc phát động chiến tranh

Thờ ngỏ với các bạn đồng chí Việt Nam!

Tác Giả: Nguyễn Khắc Phác

Thứ Tư, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

xâm lược Việt Nam! Vì sao họ "nhanh nhän" như vậy khi gây ra tội ác này? Họ nhân danh cái gì để xâm lược Việt Nam?

Nhäm i län, Bộß Kinh tếß biến trởßng thành đen , vu cáo "Việt Nam tiếnßu báß xâm lượcß Cßm-pu-chia" và Trung Quốc phßi "dßy cho Việt Nam một bài học". Đó là hìnhß tiếnß hành cuộcß chiến tranh xâm lượcß tßng lßc, không tß biệtß cß tội ác nào chßng lßi dân thßng Việt Nam, pháßy tan hoang thß xã, thành phố, làng mạc, nhà máy, xí nghiệp, cướpßng trên đßa phầnß các tßnh phía Bộß Việt Nam giáp biên giớiß Trung Quốc, theo mộtß kếß hoạch đßng vßch trởßng, vớiß mộtßu đß nham hiểm là đánh quß Việt Nam không chß ß khß năng phòng thủ, tiếnßu kinh tế - quân sự mà còn nhäm häm đßa, làm tan rß ý chí yêu nước, cướpßng tßng quß tßng cướpßng chßng ngoßi xâm chßy trong máu các thß hßngßi Việt sau này...

Bây giờ, gần 30 năm đã qua, mọi cái đã trở nên minh bạch. Sự thật đã sáng như ban ngày. Và mọi sự dối trá và đßng đßng cũng đã đßng cßphßi bày trßng thßng giới. Việtß quân tình nguyện Việt Nam giúp Cßm-pu-chia thoát khỏiß hßa diệt chủng, dân tộc Khß-me và nßn văn hóa rßc rß với Ăng-co Vát, Ăngco Thom đã hßi sinh và đang tiếnßu bßng trên con đßng hòa bình-phát triển..., đã đßng công luận quốc tế thßng a nhän. Chính nhân dân cùng Quốc Vßng và các nhà lãnh đßng Cßm-pu-chia cũng đã hßn mộtßu ghi nhän, bày tỏ lòng biếtßng Việt Nam đã giúp Cßm-pu-chia hßi sinh bßng hành đßng quang minh chính đßng, kßp thßng, hißu quß và đã tiếnßu không ít xßng máu, tiếnßu cßa vì đßng nghĩa nói trên. Sự ghi nhän này không chß ß lßi nói, đßng luận mà cß trong các văn bản chính thức cßa Quốc Hội - Nhà Nßc Cßm-pu-chia. Và bßng thßng ác khßng khißng nhät mộtßu thßng đßng, bßng mù quáng đi theo đßng lßi đßng chßng, bßng đã tßng đßng Bộß Kinh tếßng, khuyßng khích, đã phßi ra đßng trởßng vành móng ngựa cßa Tòa án Quốc Tß xét xßng tội ác chßng lßi loài ngßng!

Vậy là cái cß nhà cßng quyßng Bộß Kinh tếß vin vào đßng xâm lược Việt Nam năm 1979 đã hoàn toàn đßng nhäo, khßng đßng nhän mộtßu sự thật: Cuộcß chiến tranh Trung Quốc tiếnßu hành năm 1979 chßng Việt Nam là phi nghĩa, phi pháp, phi đßng lý, cßng phßi bßng lên án đßng thßng. Và nhäng kßng đßng "dßy cho Việt Nam một bài học", đã lßng nguyên hình ngßng quân tßng, đßng dã tâm, tàn ác và nham hiểm.

Nhäng thßng hßi, 30 năm qua, tßng sao nhäng kßng gây nên tội ác xâm lược Việt Nam năm 1979 chßng a bßng vßch mộtßu công khai và đßng ra xét xßng trởßng Tòa án công lý Quốc Tß? Tßng sao chßng a có bßng cßng cußng đßng tra toàn diện, khách quan và công bßng nào cßa các tßng chßng, cßng sßng nghiên cßng khoa học và cá nhân, vớiß tßng ác cßa Trung Quốc chßng Việt Nam năm 1979, đßng cßng tiếnßu hành? Họßng cßng đã có mà chßng a đßng cßng bßng bßng nhäng lý do nào đó? ßy là chßng a kßng mộtßu loßng tßng ác khác nhà cßng quyßng Bộß Kinh tếßng đã gây nên cho nhân dân Việt Nam, chßng a bao giờ đßng cßng thßng kê, phân tích đßng đßng công bßng cho nhân dân ta và thßng giới biếtßng rõ:

Thế ngọ gỏi các bọ n đợc trệ Việ t Nam!

Tác Giả: Nguyệ n Khệ c Phệ c

Thứ Tư, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

- Ngày 19-1-1974, hậ i quân Trung Quệ c đã dùng nhiệ u chiệ n hậ m và phi cậ cậ ng chiệ m toàn bậ Hoàng Sa cậ a ta. Trong trậ n chiệ n không cân sậ c này, 58 binh sĩ quân đợi Sài Gòn đã ngã xuệ ng.

- Tháng 4 năm 1988, Trung Quệ c đã thông qua mậ t nghậ quyậ t thành lập tậ nh Hậ i Nam, trong đó bao gậ m cậ Hoàng Sa và Trậ ng Sa cậ a Việ t Nam. Trậ c đó, ngày 14 tháng 3 năm 1988, hậ i quân Trung Quệ c dùng vũ lậ c xâm chiệ m các đợ o Trậ ng Sa. Hậ đã bậ n chìm ba tàu vậ n tậ i cậ a hậ i quân Việ t Nam. 74 chiệ n sĩ cậ a chúng ta đã hi sinh khi bậ o vậ mậ nh đợ t thiệng liệng cậ a Tậ Quệ c mình.

Tậ i sao cái ác, cái xậ u, cái đợ o đợ c giậ tậ m vóc "giậ i cậ m quyậ n mậ t nhà nậ c" không bậ phanh phui, lên án? Tậ i sao? Và nhậ ng ai phậ i trậ lậ i câu hậ i này?

Nhậ ng diệ n biệ n lậ ch sậ và thậ c tậ cuậ c sậ ng đã cho chúng ta nhậ ng bậ ng chậ ng hiệ n nhiệ đợ không mậ hậ : Vậ bậ n chậ t và tham vậ ng bậ t chính, nhậ ng kậ đợi "dậ y Việ t Nam" năm 1979 và nhậ ng vậ hôm nay trậ nh trậ ng rêu rao nhậ ng lậ i đợ ng mậ t vậ "16 chậ vàng" và "4 tậ t" là mậ t đợ ng mậ t cậ t. Khác chặng chậ cách thậ c, giậ ng đợ u, diệ n xuệ t, càng ngày thới đợ o đợ c giậ và thậ đợ n càng tinh vi, nham hiệ m và tàn đợ c hậ n.

30 năm trậ c, hậ nói toậ c ra mậ m "dậ y cho Việ t Nam mậ t bài hậ c" và xua quân đánh qua biên giậ i. Tàn ác, nguy hiệ m lậ m, nhậ ng vậ n ít nguy hiệ m và tàn ác hậ n bậ giậ , khi hậ thi thậ đợ các thậ đợ n chính trậ - ngoậ i giao - quân sậ đẹn tậ i, đợ c che đợ y, ngậ y trang khôn khéo, ru ngậ thiên hậ , chia rậ , làm suy yậ u, vô hiệ u hóa mậ i khậ năng đợ phòng, đợ n kậ t cậ a các quậ c gia, dân tậ c trong khu vậ c (vậ n cùng là nậ n nhân cậ a chậ nghĩa bậ nh trậ ng, bá quyậ n cậ a hậ), chậ ng lậ i nhậ ng mậ u đợ nguy hiệ m bậ t hậ p pháp, ngang ngậ c coi thậ ng mậ i chuậ n mậ c công pháp quậ c tậ ; bậ ng các chiệ n lậ c, chiệ n thuậ t cậ c kì tàn đợ c, thậ thúy mà có nhà nghiệ n cậ u đã gậ i là "chiệ n lậ c diệ u hậ"!

"Trung Quệ c mậ nh hậ n hậ n Việ t Nam và các nậ c ASEAN khác cùng tranh chậ p nhậ Phillipine hay Malaysia. Đây là mậ t sậ thậ c rõ nhậ ban ngày. Sậ chệnh lậ ch vậ sậ c mậ nh kinh tậ và quân sậ , kèm theo các phậ nậ ng rậ t chậ ng mậ c và đợ n lậ , tậ các đợ i thậ ASEAN đã khiệ n Trung Quệ c tùy ý vậ n đợ ng chiệ n lậ c diệ u hậ trên Biệ n Đông.

Thế ngọ gọ i các b n đ c tr Vi t Nam!

Tác Giả: Nguy n Kh c Ph c

Thứ Tư, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

T kho ng 20 năm đ i đây, h đã s d ng m t công th c t ng h p bao g m:(1) t n công quân s quy mô nh (Vi t Nam, 1988, Philippine, 1996, 1997), đ n ph ng thăm dò và khai thác tài nguyên trên vùng tranh ch p, (3) đe d a b ng vũ l c (đ i v i ng dân) ho c s c ép kinh t (v i các t p đoàn d u khí qu c t) nh m ngăn ch n các đ i th ti n hành khai thác tài nguyên trong vùng tranh ch p, (4) chia r các đ i th b ng kinh t và ngo i giao, và (5) tuyên truy n v ch quy n và thái đ c ng r n c a h đ i v i v n đ Bi n Đông trên toàn th gi i..." (D Tr n, c v n c a Qu Nghiên c u Bi n Đông - Theo TUANVIETNAM ngày 06.12.2008)

Đúng, h đã m u toan "ru ng ", "gây mê", "d a d m", s d ng t t c nh ng mãnh khỏe tinh vi, bi n hóa khôn l ng trong vi c k t h p gi a d i u võ gi ng oai (th uy, phô tr ng s c m nh quân s , khoa h c-k thu t) v i các chí n đ ch ngo i giao đ o đ c gi , gây s c ép, tâm lý chí n (không lo i tr c "văn hóa chí n" và "h u ngh chí n" thông qua phim nh, tác ph m văn h c - ngh thu t, các cu c g p g "h u ngh ", thi đ u th thao, buôn bán, m u d ch, vi n tr ...), tăng c ng các ho t đ ng tình báo, gián đ i p, ph n gián và c y vào n i b các n c mà h mu n thôn tính, m t lo t "n i gián", ra s c "li gián", "mua chu c", "phân hóa" kh i đ i đoàn k t Vi t Nam b ng m i th đ n; n u không t nh táo, dũng c m và thông minh, chúng ta l i t ru ng , s s t, hoang mang và t chia r thêm n a, thì vi c m t n c ch còn là chuy n th i gian!

Vâng, hi n gi chuy n kh n c p và s ng còn nh t, liên quan đ n lãnh th , lãnh h i thiêng liêng, ch quy n c a T Qu c, s ph n, danh d toàn dân Vi t Nam và t ng lai c a các b n, hoàn toàn tùy thu c vào hành đ ng và nh n th c c a t t c chúng ta.

Đúng, xét v ph ng di n th c l c t kinh t , trang b vũ khí, đ n kh năng tác chí n c đ ng, hi n đ i (đ c bi t là h i quân và không quân), Trung Qu c m nh h n h n Vi t Nam và các n c trong khu v c. Nh ng cái quy t đ nh trong chí n tranh không ph i lúc nào cũng thu c v k m nh vũ khí, ti n b c, th đ n.

M t. N u các n c trong khu v c nh n th c t nh táo và đ y đ v nguy c bành tr ng và "chí n l c d i u hâu", bi t t p h p l i, đ ng tâm hi p l c, t m th i gác b nh ng b t đ ng, tranh ch p l n nhau (mà gi a các n c này v i nhau, vi c đàm phán đ i t i các gi i pháp th a đáng là có c s và kh thi), ch ng l i m i âm m u và hành đ ng bá quy n, c nh giác tr c m i âm m u chia r , li gián..., đ gì Trung Qu c đã có th t tung t tác, mu n làm gì thì làm?

Hai. Trên bàn c qu c t hi n đ i, các c ng qu c khác đã t ng có m i quan h l ch s v i khu v c này, hi n nay cũng đang coi các n c nh Vi t Nam - Philippin- Malayxia..., là các nhân t đ c tính đ n trong chí n l c phát tri n kinh t - chính tr - ngo i giao - an ninh c a h , không

Thờ ngọ i các b n đ c tr Vi t Nam!

Tác Giả: Nguy n Kh c Ph c

Thứ Tư, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

th bó tay ng i im, đ m c Trung Qu c m r ng nh h ng và l n l t phi pháp và vô h n đ , trên b , trên bi n, trên không và trên vũ tr . Tr c h t vì quy n l i c a chính n c h , sau n a có th h làm nh v y vì đ c thúc đ y b i nh ng đòi h i c a l ng tri, t m nhìn xa và cũng có th do h nh n th c đ c l i c nh báo: N u không ra tay hành đ ng k p th i và đ m c c n thi t, s là quá mu n m t khi ch nghĩa bá quy n, bành tr ng t "bóng ma" hi n lên thành m t th l c v t ch t nguy hi m và tàn b o! Công lu n qu c t và l ng tri nhân lo i cũng luôn đ ng v phía các dân t c b áp b c, các đ t n c b xâm h i b i các th l c đen t i, phi nghĩa. Vì v y, ph i công khai đ a ra qu c t nh ng v n đ khúc m c trong quan h Vi t - Trung tr c nay v n đ c "nh ng ai đó" coi là "t nh ", là "nh y c m" và ra s c b ng bí. Trong m t s tr ng h p tranh ch p c th v lãnh th , lãnh h i, c n ph i đ c đ a ra phân x công khai tr c các t ch c qu c t h u quan, có đ năng l c, th m quy n và uy tín. Chúng ta đ ng quên m t bài h c kinh nghi m vô cùng quý báu: Trong th i kì ch ng xâm l c 1945 đ n 1975, đ c bi t là t 1954 v sau, cu c chi n đ u chính nghĩa c a chúng ta đ c tí p thêm nhi u ngu n c vũ , ng h t đ lu n ti n b trên th gi i, t chính phong trào ph n chi n trong lòng đ t n c mà nhà c m quy n n c y ti n hành xâm l c Vi t Nam. Chúng ta không th không nh c t i s c m nh mà nh ng tòa án qu c t xét x t i ác chi n tranh ch ng Vi t Nam c a Bec-trăng Rut-xel, nh ng cu c bi u tình ph n đ i chi n tranh di n ra trên kh p các l c đ a, t Âu, Á, Phi, B c M đ n M La-tinh..., đã tí p thêm s c m nh cho chúng ta gi a nh ng năm tháng th thách kh c li t, cam go nh t. T i sao hôm nay chúng ta l i không tăng c ng thêm s c m nh, kh năng và hi u qu tranh đ u cho chính nghĩa c a chúng ta b ng cách tranh th công lu n ti n b và ngay c s th c t nh trong lòng đ t n c đang b chi ph i b i ch nghĩa bành tr ng..., cũng không ph i không có tác đ ng ch n b t các m u đ đen t i và nguy hi m v i chính an nguy c a nhân dân n c y.

Ba. Riêng v i n c ta, t hàng nghìn năm tr c, không ch m t l n, ông cha ta đã t ng ph i đ i m t v i nh ng cu c xâm l c c a các đ ch Trung Hoa đ y tham v ng, hùng m nh, nham hi m và tàn ác. Dĩ nhiên tình th ngày y khác b y gi c t hình thái, quy mô, th đo n xâm l c, b i c nh qu c t , trình đ kĩ thu t, tác chi n, ph ng ti n chi n tranh và t ng quan l c l ng. Nh ng xét cho cùng v n là chuy n n c nh , dân nghèo, quân ít ph i đánh v i gi c to, ác và hi m. V y ông cha ta đã làm cách nào đ có B ch Đ ng Giang, Chi Lăng, V n Kí p, Đ ng Đa? Th m chí đ i Lý, anh hùng Lý Th ng Kí t còn đ i phá Ung - Khâm, đ p tan t trong tr ng m u đ xâm l c c a nhà T ng năm 1075. Nhà Tr n đã t ch c thành công 3 l n kháng chi n ch ng Nguyên - Mông th k 13. Anh hùng dân t c Lê L i, nhà chi n l c, danh nhân văn hóa Nguy n Trãi cùng nh ng nghĩa sĩ đ h i th Lũng Nhai năm 1418, đã ti n hành cu c kháng chi n 10 năm ch ng quân xâm l c nhà Minh, gi i phóng đ t n c kh i h a di t vong do b n xâm l c tàn b o m u toan th c hi n b ng t t c các th đo n và t i ác c a chúng, t h y di t văn hóa, h y di t c s v t ch t và h y di t kh năng t n t i c a dân t c ta nh m t dân t c có văn hóa và khát v ng h nh phúc. R i Đ i đ Quang Trung đã di t 28 v n quân Mãn Thanh ch trong vòng m y ngày mùa xuân năm K D u - 1789, ngay gi a thành Thăng Long. Vân vân và vân vân... T u trung, nguyên nhân th ng l i c a nh ng võ công trên là do:

A- Ta chính nghĩa, ta ch ng xâm l c.

Thư ngỏ gửi các bạn đồng chí Việt Nam!

Tác Giả: Nguyễn Khắc Phác

Thứ Tư, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

B- Ta đoàn kết một lòng, không phân biệt Nam-Bäc, Xuôi-Ngäc, Vua-Quan-Dân, Trai-Gái, Giä Trä, Tôn Giáo - Tín Ngäng - Chính kiến, tất cả đồng lòng đánh giäc khi đất nước lâm nguy. (Điển hình là Hội nghị Diên Hồng đánh giäc Nguyên-Mông). Ta kiên quyết giữ vững và phát huy cao nhất, sức mạnh của khối đoàn kết này, chống lại mọi mưu toan chia rẽ, mua chuäc và lợi dụng của giäc ngoäi xâm.

C- Ta có truyền thống đấu tranh anh dũng và tôn, biệt mình (sä đän - sä träng), biệt ngäi, biệt tìm cách đánh thích hợp, lấy "đän binh thắng träng trän", "lấy yếu thắng mạnh", lấy "chí nhân thay cäng bäo", biệt tiến biệt thoái... Mọi liên phối đấu tranh đều vì giäc xâm lược phạm quốc Bäc, bao giờ cha ông ta cũng tìm mọi cách liên kết với các lân bang cùng cảnh ngộ, cảnh giác ngăn chặn mọi mưu đồ lợi dụng của kẻ thù chính, tinh táo, có tình có lý, phân tích cho các lân bang hiểu rõ nguy cơ do âm mưu "bät đồng chiäc đäa trong bó đäa" gây nên, làm suy yếu khả năng của các liên minh chống lại bá quyền, bành träng. Ta cũng biệt nội bộ của chính thể xâm lược không phối lúc nào cũng näc, chính nhà cầm quyền này cũng phối để mọi nhäng vấn đề nan giải của chính đất nước này.

D- Đäc biệt, sức mạnh của Việt Nam được tìm thấy cả ở trí chí khí, tinh thần quyết tâm, trung hậu và đức xả thân..., của giới trẻ trong mọi hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. (Điển hình là chuyện cậu bé Trần Quốc Toän bóp nát quả cam ở Hội nghị Bình Than - thời nhà Trần).

E- Ta không hề träc mäi sä läa phạm, đấu tranh một cách xâm lược. Ta biệt rõ tìm đen và dã tâm của chúng. Ta luôn nhẫn nại, thäm chí chịu lép khi nói năng, chä nghĩa viết lách các văn thư của triäu đình và phối cảnh ngäp cho cái gọi là "Thiên Triệu" (käc khi ta đánh thắng, vấn đề điäu kiện giao trả tù binh đang hoàng cho chính bạn xâm lược mình, hoặc chấp đất xây mở phần cho nhäng tên xâm lược chết trän tại Việt Nam), nhäng trong thâm tâm, ta không bao giờ quên hä là ai, mưu nä gì và ta phối làm gì để chống lại mọi mưu toan nham hiểm, tàn bạo đã ăn vào máu của nhäng kẻ cầm quyền phạm quốc Bäc. Mưu nä làm gì thì làm, mưu nä mä däo thì nào thì mä däo, nguyên tắc cốt lõi là phối bỏ toàn bộ ngäm i giá, đất đai, sông biển thiêng liêng của tổ tiên trao lại, danh dự và phẩm giá của một đất nước có truyền thống văn hiến hàng nghìn năm. Đäi sách "trong rừng ngoài mäm" phối để các vấn đề ngä và nhän thủ cä trên nguyên tắc cốt lõi, tại thời ngäng nhä trên.

G- Ta không lấy gì sách của họ nghìn xưa để näng. Nôm na thế này: Mưu nä phối cho (đäi Täng, hä phối cät 800 däm đất hä cho Liêu Hä, nhäng lợi mưu toan của pä đất của Đäi Việt). Träc Nam sau Bäc (phía Bäc của hä toàn thế dä, khó gäm, hä bän tính chuyện län xuäng phía Nam träc với hiäng dä ăn của pä hän). Mọi vấn đề ngäi xa, rän với kẻ gän (mua chuäc, giữ vä

Thư ngỏ gửi các bạn đồng chí Việt Nam!

Tác Giả: Nguyễn Khắc Phác

Thứ Tư, 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

ngọt nhät, håu häo väi nhäng näi xa, gây cäm tình, täo đä måu läi trong täng lại khi cä häi bänh träng, säm vai anh hùng häo hän, cäu khän phä nguy, ra vä häo hiäp vä nhän nghĩa, nhäng träng trän, träch thäng, cäy mänh hiäp yäu väi nhäng näc nhä hän cänh mình).

Tôi nghĩ sao nói väy, giải bày tâm can cùng các bạn đồng chí, chäc cä chä thiäu sät, chä quan häc thiän cän, thành thäc không ngäi bä chäe cäi hay khó chäu. Tôi làm viäc này chä nhäm mät mäc đäch: Tät cä chúng ta häy cùng nhau suy nghĩ, nhìn sau träng, thäy phäi làm gäi tät nhät, käp thäi vä thiät thäc nhät cho đäi vän mänh cäa đät näc - quä häng này (đäng nhiên, cä hänh phúc vä täng lại cäa mäi chúng ta). Khi viät bäc thä này, tôi cũng chä nhäng đäu chäng muän vän sä đän väi mình. Kä cä väy, tôi không häi tiäc khi bày gan ruät cäa mình trên giäy. Hän näa, näu tìm đäc cách thäc nào hành đäng häng täi mäc đäch trên, tät hän, hiäu quä hän, tôi sä làm ngay, không nä hà, tính toán.

Dân Việt Nam xäa nay cä cái hay, cä cái đänh mäi dân täc bình thäng khác trên thä giäi. Nhäng dân Việt Nam cũng đä tänh táo đä phân đänh räch räi giäa nhän dân Trung Quäc, các giá trä chân chính vä đáng träng cäa văn hóa Trung Hoa väi thiäu sä ô mä p "chä nghĩa bá quyän, tham väng bänh träng". Ngäng i Việt Nam chä muän säng yên än, no äm, hòa thuän väi láng giäng, không muän gây thù chuäc oán, càng không ham tranh giành quyän läi bät chính. Nhäng khi bä xâm läc, danh đä bä xúc phäm, toàn dân Việt Nam nhät đänh mang hät säc läc, trí tuä, máu xäng, hiän dâng cho Tä Quäc väi tinh thän Đäi đä Quang Trung đã tuyên cáo täi Thăng Long, mùa xuân năm Kä Däu 1789:

"Đánh cho biät näc Nam anh hùng, cä chä!"

Tôi khän thiät mong các bạn đồng chí häy đäc bäc thä ngä này vä tät cä chúng ta, con dân näc Việt häy đäng bên nhau trong giä phút đät näc đang bä đäe đäa nghiêm träng, cùng suy nghĩ vä đäng lòng góp säc tìm ra cách tät nhät, đäi phó mät cách hiäu quä nhät cho sä bình an cäa Tä Quäc ta. Vä ngay khi cä thä, các bạn häy giúp tôi, đäa bäc thä này đän nhäng ngäng i thân quen cäa các bạn, càng nhanh, càng đäng, tôi càng biät än các bạn.

Qua mäy läi máu thät này, tôi xin gäi gäm trän vän lòng tin yêu vào quä häng, đät näc vä nghĩa đäng bào.

Thân quý gäi läi chào các bạn đồng chí Việt Nam.

Thư ngỏ gửi các bạn đồng chí Việt Nam!

Tác Giả: Nguyễn Khac Phac

Thứ Tư: 10 Tháng 12 Năm 2008 01:16

Thân mến

Viết xong lúc 2 giờ 15 ngày 08 tháng 12 năm 2008

Nguyễn Khac Phac - canhcualieutraivn@yahoo.com.vn - 0904481335